

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี 2566

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ข้อ 41 มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบ

มีข้อทักท้วง

คะแนนที่ได้ 5 คะแนน



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
 เลขที่ 519 / 2566
 ลงวันที่ 17 มี.ค 66
 เวลา 14.26

ที่ ตผ ๐๐๕๖.๓ สน/๔๔๕

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
 ๑๙๒๑ ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม
 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
 เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ที่ สน ๗๒๘๐๒/๗๗๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
 เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เสร็จแล้ว รายละเอียด
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นาย กอบต.โนนสะอาด
 เพื่อโปรดทราบ...
 ฝ่ายกองงานบริหารเงิน
 ฝัฒนสิน กองงาน กททททททท
 กาทเงิน สำนักปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 65

(นางชุตินา สิริจันทพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

— *Handwritten signature* —

สำเนาถูกต้อง

(นางสุพร วนามณี)

รองปลัดนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

(นายจักรภัทร สมบัติมนต์)

นิติกรชำนาญการ

(นายพลพล พงคะชา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๓๘๐๖

โทรสาร. ๐ ๔๒๗๑ ๓๘๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_snk@oag.go.th

(นายพลพล พงคะชา)



สำเนาถูกต้อง

(นายพลพล พงคชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเรื่องที่กำลังอยู่ในวาระเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

จากการตรวจหมายเหตุประกอบงบการเงิน ๔ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗,๕๖๐,๐๔๖.๔๑ บาท ในจำนวนดังกล่าว มีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ รวม ๓ บัญชี แสดงมูลค่าตามบัญชี จำนวน ๗,๕๓๙,๖๒๑.๖๕ บาท จากการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับยอดคงเหลือตามหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖,๘๗๗,๙๐๐.๒๘ บาท เกิดผลต่าง จำนวน ๖๖๑,๗๒๑.๓๗ บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ได้จัดทำบัญชียอดเงินฝากธนาคาร โดยแสดงรายละเอียดเช็คค้างจ่ายได้เพียงบางส่วน และปรากฏรายการจำนวนเงินที่ระบุในบัญชียืนยันยอดเงินฝากธนาคารว่า “รายการรอการตรวจสอบ” เป็นจำนวนเงินสูง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ไม่สามารถหารายละเอียดได้ว่าเป็นการจ่ายเช็คฉบับใด หลักฐานการจ่ายฎีกาใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการเหล่านี้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐาน



การสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่องอื่น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด และเสนอรายงานผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ กรณีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุธิ แสดงมูลค่าสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสุทธิ จำนวน ๓,๓๖๕,๑๙๕.๗๖ บาท เป็นการแสดงข้อมูลสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสุทธิที่ได้มาก่อนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท และแสดงข้อมูลสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสุทธิของปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๙๒๐,๒๙๕.๗๖ บาท เท่านั้น โดยรายงานทะเบียนข้อมูลสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แสดงข้อมูลสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสุทธิ จำนวน ๔๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท ผลต่างจำนวน ๒,๙๒๐,๒๙๕.๗๖ บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดไม่ได้สำรวจและบันทึกสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทำให้ไม่ทราบว่ามีจำนวนเงิน และผลกระทบของรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนเท่าใด ซึ่งในงวดปัจจุบันหน่วยงานได้สำรวจและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว โดยการปรับปรุงข้อมูลตัวเลขรายงานการเงินย้อนหลังปี ๒๕๖๔ ที่นำมาเปรียบเทียบให้ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เป็นผลให้สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานแสดงมูลค่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถูกต้องตรงกับทะเบียนทรัพย์สินและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐแล้ว ดังนั้น จึงไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นในรายงานการเงินงวดปี ๒๕๖๕

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำเนาถูกต้อง

เป็นการรับ...



เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำเนาถูกต้อง



๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางชุตีมา สิริจันทพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

(นางสาวสิรินิษฐ์ ยังยืนนาน)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง

(นายพลพล พงคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด



สำเนาถูกต้อง

(นายพลพล พงคะชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง



(นายพลพล พงคะชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด